



☒ ช่วยเหลือ...กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มจิตอาสาดูแลไทย (Jitasa.Care) และหลักสูตร
ธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปรทพ.9) ลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน
ในโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19

มิติหุ่น

Mithoon
Circulation: 5,000
Ad Rate: 350

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 1 กันยายน 2564

ปีที่: - ฉบับที่: -

Col.Inch: 31.56 Ad Value: 11,046

ภาพขาว: ภาพสังคม: MONO มอบชุด PPE

หน้า: 9(บน)

PRValue (x3): 33,138

คลิป: สีสี่



MONO มอบชุด PPE



คุณวิรัช โพธารามิก ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายความสัมพันธ์ธุรกิจองค์กร บริษัท โมโน บรอดคาสท์ จำกัด เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ตามโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ของ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี คุณยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ คุณชติกา อัครกิจโสภากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมรับมอบ



น้ำเย็นน้ำใจ: วีรยุทธ โพธารามิก ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายความสัมพันธ์ธุรกิจองค์กร บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เพื่อสนับสนุนโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี ยูพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบ ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ วันก่อน.

วธ. ผนึกกลุ่มจิตอาสาปันน้ำใจช่วยโควิด

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ วธ. ร่วมกับกลุ่มจิตอาสาดูแลไทย (Jitasa.Care) และหลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ (ปรทพ.9) ลงพื้นที่ จ.ปทุมธานี มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รวมถึงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่อยู่ระหว่างการกักตัวดูแลรักษาตนเอง (Home Isolation) และแจ้งขอความช่วยเหลือผ่าน jitasa.care ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่มจิตอาสาคนไทย จัดทำเป็นแผนที่ดิจิทัลขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยตกค้างที่ยังไม่มีเตียงและยังไม่ได้รับการรักษา ซึ่งภายในแพลตฟอร์มจะแสดงตำแหน่งของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ และมีข้อมูลสำคัญหลายอย่าง เช่น

ที่ตั้งของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม ตำแหน่งจุดตรวจและจุดฉีดวัคซีน เป็นต้น ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า วธ. มีมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยจัดโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทย ไม่ทิ้งกัน” โดยใช้พลังบรรดามอบให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั้ง 76 จังหวัดประสานขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัด เครือข่ายศาสนาและวัฒนธรรม ผู้นำศาสนา ชุมชนคุณธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดที่มีความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวในพื้นที่ของจังหวัดนั้นไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งผู้ป็นสุข รถปันสุข โรงครัว โรงทาน การมอบอาหารกล่อง น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ถุงยังชีพ รวมทั้งการบริจาคเงินสนับสนุนจัดซื้อและมอบอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์.

มุม ข้าราชการ 'ซี.12'

ปลัด/อธิบดีเกษียณ

กันยายนเป็นเดือนสุดท้ายในการทำงานของข้าราชการประจำที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ปีนี้มีข้าราชการคนดังถึงเวลาพ้นจากราชการมากพอสมควร นำทีมโดย 2 ปลัดกระทรวงและอธิบดีอีกหลายกรม

นั่นคือ นายจักรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน

ผู้บริหารหน่วยงานที่มีตำแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง มี นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานปรมาณูหม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล เลขาธิการ ก.พ. นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา นายคณูชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นางดวงตา ตันโซ เลขาธิการสำนักงานราชบัณฑิตยสถาน นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ที่เป็น อธิบดี โดยตรงประกอบด้วย นายยุทธนา หิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการ

ท่องเที่ยว นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายมีศักดิ์ กักตึง อธิบดีกรมประมง นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายอดิสร นุชดำรง อธิบดีกรมป่าไม้ นายสมเด็จ สุขสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พันตำรวจโทกรวัชร ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นายวิช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายอภิญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายประทีป เฝ้าตะโล อธิบดีกรมศิลปากร นางพรณิมา วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย นายประกอบ วิวิจิจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ส่วนตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดีที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เกษียณอายุ ยังมี นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายอรุณพล ตรีภตรอง เลขาธิการ สช. นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ตำแหน่งสำคัญเทียบเท่าอธิบดีคือผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นแจ้งไปแล้ว เหลือแต่เอกอัครราชทูต ที่เกษียณอายุปีนี้ขอยกไปโอกาสหน้า.

“ซี.12”

c12thongchai@gmail.com

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธ 1 กันยายน 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11235

Col.Inch: 58.09

Ad Value: 90,039.50

คอลัมน์: ข่าวชั้นคนเซม

หน้า: 3(กลาง)

PRValue (x3): 270,118.50

ศิลปิน: สีสี่

หนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับ
ประจำวันพุธที่ 1 กันยายน
พุทธศักราช 2564 แรม 9 ค่ำ
เดือน 9 ปีฉลู...● ฝนจะเริ่มลด



ลง แต่ยังคงลมแรงคลื่นสูง อากาศไม่ร้อนเย็นสบาย ใกล้เคียงใกล้เคียง
ป่าระวังน้ำหลากน้ำท่วม...● ไม่สบายร้อนใจต้องอดทนกล้ากลืน
ก็คน “สวมหมวก” นายกรัฐมนตรี วันนี้ไม่เหมือนเมื่อ 7 ปีที่แล้ว
ยิ่งอภิปรายไม่ไว้วางใจปีนี้ พิษน้ำลายจู่โจมหนักหนาสาหัส

จะเจ็บหนักกว่าทุกครั้ง...● ฝั่งฝ่ายค้านนะ
ไม่เท่าไร ก็ซ้ำซากเหมือนทุกๆ ปี แต่ที่ไม่น่า
ไว้วางใจ คือ ฝ่ายเดียวกันเอง จะทำให้ต้อง
อับอายหรือไม่เดี๋ยวก็รู้...● ปีที่ผ่าน “คะแนน
วางใจ” น้อยกว่า ธรรมเนียม พรหมเผ่า ปีนี้รมต.
แบ่งเป็นถึงเลขาธิการพรรค ถ้าไม่ทำการบ้าน
ล่วงหน้า ข่าวว่าจะอายนะ...● สบายกว่าใคร
ใน “3 ป” ก็ ป.ใหญ่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
เป็นแคร์รองนายกรัฐมนตรี เลยไม่มีอะไร
ให้อภิปราย...● หนักกว่าใคร น่าจะเป็น
เจ้ากระทรวงมหาด หनु-อนุทิน ชาญวีรกูล วัคชิน
โตโดยตำราคาเบนซ์ เป็นเรื่องอธิบายลำบาก...●
เทศกาลแต่งตั้งโยกย้าย ปีนี้แปลกหลากหลาย
หัวหน้าใหญ่ฝ่ายบู๊ ที่อยากได้ กลับไม่ใช่กลายเป็น
เป็นอื่น...● ฝ่ายฉลาม หะแรก จะโยกฉลาม
เกยตื้น จากรองปลัดกลับมาลงทะเล แต่คนในน้ำด้านหน้า
“เสธ.” ทำท่าจะมาริน...● อีกตำแหน่งที่ต้องจับตา คนสกุลเดียว
กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พลเรือโทสุวิน แจ้งยอดสุข
จะขึ้นมาดูแลทุกฐานทัพทหารน้ำ...● อินทรีทุ่งดอนเมือง ลูกอดีต
แม่ทัพฟ้า ยังนำหน้าลูกอดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ แกรมเมชลม
ยังปั่นป่วนกับกระแสข่าวเรื่องราวส่งกำลังบำรุง...● ยิ่งเมื่อ

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธ 1 กันยายน 2564

ปีที่: 31

ฉบับที่: 11235

Col.Inch: 58.09

Ad Value: 90,039.50

คอลัมน์: ข่าวชนคนเข้ม

หน้า: 3(กลาง)

PRValue (x3): 270,118.50

คลิป: สีสี่

ป.ป.ช. สังคคีมีมูล เรื่อง จีที 200 ทำเอาประตูคุกเปิดกว้าง รอคคนดัง มาใส่ตรวน...● ทาม มาเรื่อง ผู้กำกับโจ้ ก็ใส่ข้อความ นีติดข้างฝา เป็นไปได้หรือไม่ ว่า จะมีผู้ได้บังคับบัญชาเป็น ตัวการ “โจ้” แคสั่งการตาม หน้าที มีเหตุให้ตายโดยไม่ เจตนา ฝ่ายคนตายไม่ติดใจ...● หลังเกษียณ ข้าราชการไทย ตัวเลขบอกกล่าว 1% คือ เศรษฐี 4% คือมีเงินจับจ่าย สบายไม่เดือดร้อน 7% พอ กล่อมแก้มอยู่ได้ 40% ฟังพาลูกหลานคนอื่น 48% ยัง ตรากรตราทำงานอื่นยังชีพ...● ข่าวชั้น คนเข้ม วันนี้, กระทบวง วัฒนธรรม จัดประกวดสื่อ สร้างสรรค์ หัวข้อ “รากไทย” รณรงค์เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และวิถีชีวิตที่ดีงาม ในสังคมไทย คลิปยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงเงินรางวัลกว่า 230,000

บาท ส่งผลงานถึง 3 ก.ย. 64 โทร.0-2209-3548...● **อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา** ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่ม บริษัท คิง เพาเวอร์ แนะนำการ ช้อปสินค้าดีวดีพีวีในรูปแบบ โฮมเดลิเวอรี่ แอดไลน์ @KP_ChatToShop บริการเช็คสินค้า แั่งราคา พร้อมโปรโมชั่น สุดคุ้ม ทุกวัน 09.00-21.00 น. พร้อมจัดส่งสินค้าใน 7 วัน...●

แจ้งข่าวล่วงหน้า ติรนนท์ อรุณวัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ การ บริษัท ม้านิกซ์ จำกัด ไลฟ์สดเปิดตัวแอปพลิเคชัน FINNIX บริการสินเชื่อย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ ผ่านเฟซบุ๊ก แฟนเพจ nnixapp พรุ่งนี้ 10.30-11.30 น. ... ●

พญาไม้

pradej@hotmail.com



● **ลุ้น โค้งสุดท้าย:** นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดการประกวดคลิปดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน “รวมศิลป์แผ่นดินสยาม” ด้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2564 โดยมีคณะนักดนตรีและคณะนักแสดงเด็ก เยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ความสนใจร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทย แสดงใจความสามารถด้านดนตรีและเทคนิคการแสดงพื้นบ้าน ส่งคลิปเข้าร่วมการประกวดรวม 189 คลิป โดยมีคลิปการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านจาก 4 ภูมิภาค ที่ผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบชิงชนะเลิศจำนวนรวม 40 คณะ โดยคณะที่ชนะเลิศและรางวัลต่างๆ จะได้รับถ้วยพระราชทานฯ และเงินรางวัลรวม 280,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อคณะนักดนตรีและคณะนักแสดงพื้นบ้านที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมดได้ทาง <https://mobile.facebook.com/pg/EVENTWORK WORK/posts/> และร่วมเป็นกำลังใจพร้อมรับการประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 8 ก.ย. ทาง facebook Fanpage แฟนเพจ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม / www.culture.go.th หรือ Line ID @วัฒนธรรม



คลายล็อกดาวนีย์ คลายล็อกการเมือง...●●...เข้าสู่เดือน
กันยายน สถานการณ์การเมืองเดือดพลั่งอีกขั้น สำหรับเส้นทาง
นายกรัฐมนตรีของ **“บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** หาก
รอดสันดานฝ่ายค้าน ผ่านศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจไปได้ ก็จะมีเขาตัว
ไปในระดับหนึ่ง เพราะหากสำรวจตรวจตรา คาร์ม็อบที่โหมโรงเขย่า
ก็ยังทำอะไร **“บิ๊กตู่”** ไม่ได้ ที่ต้องลุ้นกันก็คือ รัฐบาลที่ฝันจะให้เวที
อภิปราย เป็นเวทีแถลงชี้แจงการทำงานที่ผ่านมา นั้น เอาเข้าจริง แค่
ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ที่มีถ้อยคำรุนแรง **“บิ๊กตู่”** ยังอดบ่นไม่ได้
ถ้าไปเจอดาวยั่วในสภา จะครองตบะอยู่ได้นานแค่ไหน จะได้หรือ
จะเสีย ก็อยู่ที่ตรงนี้แหละ น่าห่วง...●●...ส่วนความเป็นไปได้ หลัง
อภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น แน่แน่นอนว่ามีอยู่ 4 ทางคือ หนึ่ง อยู่กันต่อไป
สอง ยุบสภา สาม นายกฯลาออก และสี่ ปรับ ครม. เรื่องยุบสภา
พรรคร่วมรัฐบาลไม่ยากให้เกิดขึ้นแน่นอน ส่วนการลาออกนั้น นายกฯ
ยื่นกรานกักตึงผู้คงไม่ลาออกง่ายๆ ส่วนการปรับ ครม. หากจะมีขึ้น
ก็เป็นไป เพื่อลดแรงเสียดทาน ที่มีต่อตัว **“บิ๊กตู่”** เอง ภายในพรรค
พลังประชารัฐ เพราะก่อนหน้านี้ห้วงที่มีคะแนนนิยมสูง อำนาจสิทธิ
ขาดในมือ **“บิ๊กตู่”** ก็แข็งปึก แต่ในสถานการณ์ที่โดนโควิดกัดเซาะ
ขาเก้าอี้ แม้ตัวเองก็ยังหัวน้ไหว ฎบ่อนเซาะ แน่แน่นอนว่า เสียงของ
“บิ๊กตู่” ในยามนี้ ก็อาจจะอ่อนกำลังลง ลำห้กล้าโค่นเหมือนเมื่อ
ก่อนกลุ่มต่างๆ ก็ย่อมจะแข็งข้อขึ้นเป็นธรรมดา...●●...ส่วนการผ่อน
คลายมาตรการคุมโควิด 1 กันยายนนี้ มีเสียงเตือนมาจาก **รศ.นพ.**
ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บอกว่า **“ตามหลักวิชาการแล้วจะต้องมีผลกระทบเกิดขึ้น**
ได้แน่นอน เพราะสถานการณ์ระบาดยังรุนแรง และเป็น

ไปอย่างต่อเนื่อง” พร้อมทั้งฝากคำเตือนที่จะช่วยกันบอกต่อได้ คือ...●●... 1. “ขอให้ลด ละ เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อแพร์เซีย” 2. “หากต้องพบปะกับคนอื่นเยอะ ใกล้ชิดสัมผัสกัน ไม่ได้ใส่หน้ากากขณะอยู่ในสถานที่ที่มีคนอื่นเยอะ แอร์ของกินของใช้กัน ถือว่าเสี่ยง และควรคอยสังเกตอาการ และตรวจคัดกรองโรคเป็นระยะด้วย”...●●... 3. “หากตัวเองเสี่ยง ขอให้ระวังนำพาเชื้อไปติดคนใกล้ชิดในบ้าน” 4. “แม้ฉีดวัคซีนแล้ว ก็ยังติดเชื้อได้ แพร์เซียได้ ป่วยได้ตายได้ ดังนั้นต้องไม่ประมาท ยังต้องป้องกันตัวเสมอ”ยังยืนยันว่าการกินดื่มในร้านอาหาร โรงอาหาร และศูนย์อาหารนั้น ต้องระมัดระวังมากๆ เพราะเป็นสถานการณ์ที่เราจะไม่ได้ใส่หน้ากาก เป็นระยะเวลาานาน มีการพูดคุยกันเฮฮาๆ มีโอกาสแพร่ของกินอุปกรณ์ของใช้กัน มีการจับต้องสิ่งของสาธารณะ และหากสถานที่นั้นเป็นระบบปิด เช่น ห้องแอร์ หรือระบายอากาศไม่ดี โอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อแพร์เซียแ่กกันและกันย่อมมีสูง **“หากจำเป็นต้องไปกิน ควรใช้เวลาสั้นๆ ไม่เกิน 15 นาที แยกของกินของใช้ไม่แชร์กัน เลือกร้านที่โปร่งโล่ง คนน้อยๆ แต่จะปลอดภัยกว่า ถ้าซื้อกลับ”...●●...ธนกร ศรีสุขใส** ผจก.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เผย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ และสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่อง **“การศึกษาวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี)”** ภายใต้โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ สำหรับพัฒนาศักยภาพคนในการ

ทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ...●●...เซ็นทรัลพัฒนา
ร่วมกับ **ชบา บางกอก** ขอเป็นส่วนหนึ่ง มอบกำลังใจให้กับไรเดอร์
ทุกคนด้วยเครื่องดื่มน้ำผลไม้แท้ 100% ต้มได้ตลอดเวลาไม่เติมน้ำตาล-
ไร้สารปรุงแต่งจาก Chabaa 3 รสชาติ อาทิ น้ำแอปเปิล, น้ำ
มะพร้าว และ น้ำส้มสายน้ำผึ้ง ขนาดใหม่ 310 มล.เป็นอีกหนึ่งความ
สดชื่นที่พกพาสะดวก เดิมเต็มความอร่อย พร้อมคุณประโยชน์
ระหว่างวัน เพื่อแทนคำขอบคุณจากเราที่ทุกท่านช่วยส่งความอร่อย
ถึงมือลูกค้า และทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในช่วงเวลาที่ยากลำบากเพื่อ
คนไทยทุกคน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. เป็นต้นไป (จนกว่าสินค้าจะหมด)
ที่ เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล พระราม 9 เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เซ็นทรัล
ลาดพร้าว เซ็นทรัล เวสเกต และ เซ็นทรัล อีสต์วิลล์

 **ศรพระราม**